

บันทึกการประชุมคณะกรรมการผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

ประจำเดือน มิถุนายน 2562

วันที่ 6 มิถุนายน 2562

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

\*\*\*\*\*

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายหมาก สมนอก	นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	หมาก สมนอก
๒	นายวรากร เขียนนอก	รองนายก อบต.	วรากร เขียนนอก
๓	นางสาวสาลินี บุคตาวงศ์	รองนายก อบต.	สาลินี บุคตาวงศ์
๔	นายกิตติ กิ่งแก้ว	เลขานุการนายก อบต.	กิตติ กิ่งแก้ว
๕	นายธีรพล นิธิปรีชา	ปลัด อบต.	ธีรพล นิธิปรีชา
๖	นายลิขิต ประยูรสิงห์	ผู้อำนวยการกองช่าง	ลิขิต ประยูรสิงห์
๗	นางสุนทร ประยูรสิงห์	ผู้อำนวยการกองคลัง	สุนทร ประยูรสิงห์
๘	นางสาวพินณพัชร์ แก้วกัลยพัฒน์	ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ	พินณพัชร์ แก้วกัลยพัฒน์
๙	นายสุทิน พลเมืองดี	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ	สุทิน พลเมืองดี
๑๐	นางพิมพ์ผดดา พิษมาก	หัวหน้าสำนักงานปลัดฯ	พิมพ์ผดดา พิษมาก
๑๑	นางกรรณิกา สีสังข์	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	กรรณิกา สีสังข์
๑๒	นายบุญชัย ทองประไพ	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	บุญชัย ทองประไพ
๑๓	นางสาวนงค์ฤทธิ์ ดีสวน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ	นงค์ฤทธิ์ ดีสวน
๑๔	นางสาวสมพาน เสมाप็ชร	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	สมพาน เสมाप็ชร
๑๕	นางสาวละออง ทองนอก	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ	ละออง ทองนอก
๑๖	นางสาวสุกัญญา จำยอม	นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ	สุกัญญา จำยอม
๑๗	นางนันทน์ภัส ปะมะคัง	นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ	นันทน์ภัส ปะมะคัง
๑๘	สิบเอกภรณ์ อินทร์แปลง	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	สิบเอกภรณ์ อินทร์แปลง
๑๙	จำเริญวีระชาติ ชอบการ	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	จำเริญวีระชาติ ชอบการ
๒๐	นางสาวยุวดี ไพโรเขียว	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	ยุวดี ไพโรเขียว
๒๑	นายทรงกรด มากขำ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	ทรงกรด มากขำ
๒๒	สิบเอกเจษฎา ศรีศิลา	เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน	สิบเอกเจษฎา ศรีศิลา
๒๓	นางสาวอรพิมพ์ สงนอก	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	อรพิมพ์ สงนอก
๒๔	นายเหมือน แก้วดอนรี	พนักงานขับรถยนต์	เหมือน แก้วดอนรี
๒๕	นายอุดร ไพโรเขียว	นักการภารโรง	อุดร ไพโรเขียว
๒๖	นายสนั่น ธรรมจันทร์	คนงานทั่วไป	สนั่น ธรรมจันทร์
๒๗	นายธวัช สมคิด	คนงานทั่วไป	ธวัช สมคิด

เริ่มประชุม เวลา 13.45 น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายหมาก สมนอก นายกองค้การบริหารส่วนตำบลโพหนอง ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

**ระเบียบวาระที่ 1**

**เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

นายก อบต.

กล่าวเปิดประชุม วันนี้เป็นการประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2562 ก็เป็นประจำทุกเดือนที่ต้องมีการประชุม ซึ่งจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ โดยนายอำเภอสีดา ได้แนะนำข้าราชการที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อำเภอสีดา จำนวน 2 ราย ได้แก่ นางสาวอุทุมพร ฉลาดรอบ ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอสีดา และนายภาณุวัฒน์ ครองหมู่ ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และการสมัครจิตอาสา เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อำเภอสีดามียอดผู้สมัครรวม ประมาณ 519 คน จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ ส่วนรายละเอียดจะขอแจ้งในระเบียบวาระที่ 3 ครับ

ที่ประชุม

รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ 2**

**เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว**

มติที่ประชุม

มติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 26 เสียง ไม่รับรอง - เสียงงดออกเสียง 1 เสียง

**ระเบียบวาระที่ 3**

**เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ**

ปลัด อบต.

**3.1 เรื่อง เรื่องกำหนดจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562**

อำเภอสีดากำหนดจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 7/2562 ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ หอประชุมอำเภอสีดา ส่วนการประชุมพนักงานส่วนตำบลขอกำหนดการประชุมเป็นวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. จึงขอแจ้งให้ที่ประชุม ได้รับทราบ

ที่ประชุม

รับทราบ

**3.2 เรื่อง การดำเนินโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”**

ปลัด อบต.

อำเภอสีดากำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในวันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาตใหญ่ โดยมีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาตใหญ่เป็นหน่วยงานดำเนินการ ขอให้จัดเตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ์สำหรับการประกอบพิธี และน้ำดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม จึงขอแจ้งให้ที่ประชุม ได้รับทราบ

ที่ประชุม

รับทราบ

### 3.3 เรื่อง การออกหน่วยบริการอำเภออัยมเคลื่อนที่

ปลัด อบต.

ด้วยอำเภอเสีตา ได้กำหนดออกหน่วยบริการอำเภอเสีต้ายมเคลื่อนที่ ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองจะบก หมู่ที่ 3 ตำบลหนองตาตใหญ่ อำเภอเสีตา จังหวัดนครราชสีมา จึงขอแจ้งให้ที่ประชุม ได้รับทราบ

ที่ประชุม

รับทราบ

### 3.4 เรื่อง พิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์

ปลัด อบต.

พิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ประจำเดือนมิถุนายน 2562 กำหนดในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 16.30 น. ณ วัดบ้านทองกลางใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนประดู่ อำเภอเสีตา จังหวัดนครราชสีมา จึงขอแจ้งให้ที่ประชุม ได้รับทราบ

ที่ประชุม

รับทราบ

### 3.5 เรื่อง ร่วมเป็นเจ้าของภาพทอดผ้าป่าสามัคคี

ปลัด อบต.

ด้วยคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลเสีตา อำเภอเสีตา จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับคณะสงฆ์วัดสระประดู่ ได้จัดทำผ้าป่าสามัคคีเพื่อรวบรวมปัจจัยไปใช้ในการก่อสร้างศาลาการเปรียญสำหรับใช้ในการประกอบพิธีต่างๆ ทางศาสนา มีกำหนดทอดผ้าป่าในวันที่ 16 กรกฎาคม 2562 ณ วัดสระประดู่ บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลเสีตา อำเภอเสีตา จังหวัดนครราชสีมา จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมและร่วมบริจาคเงิน

ประชุม

รับทราบ

### 3.6 เรื่อง การเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ.2562

ปลัด อบต.

ด้วยคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรชุดเดิมได้พ้นจากวาระ จึงต้องมีการเลือกตั้งจึงต้องมีการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรจากทั่วประเทศ จำนวน 20 คน เพื่อเข้าไปทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรชุดใหม่ สำหรับวันเลือกตั้งคือ วันที่ 16 มิถุนายน 2562 ในเวลา 08.00 น. – 15.00 น. โดยหน่วยเลือกตั้งมีดังนี้

- ผู้มีสิทธิเลือกตั้งอยู่ในพื้นที่ ต.เสีตา และต.โนนประดู่ สามารถไปใช้สิทธิได้ที่ หน่วยเลือกตั้งที่ 1. ณ หอประชุมอำเภอเสีตา
  - ผู้มีสิทธิเลือกตั้งอยู่ในพื้นที่ ต.โพนทอง และต.สามเมือง สามารถไปใช้สิทธิได้ที่ หน่วยเลือกตั้งที่ 2. ณ หอประชุมโรงเรียนเสีตาวิทยา
  - ผู้มีสิทธิเลือกตั้งอยู่ในพื้นที่ ต.หนองตาตใหญ่ สามารถไปใช้สิทธิได้ที่ หน่วยเลือกตั้งที่ 3. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาตใหญ่
- จึงขอแจ้งให้ที่ประชุม ได้รับทราบ

/ที่ประชุม...

ที่ประชุม

รับทราบ

### 3.7 เรื่อง โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าวหอมมะลิ ปีการผลิต 2562/2563

ปลัด อบต.

ด้วยสำนักงานเกษตรอำเภอเสีตา ได้แจ้งให้ผู้นำชุมชนดำเนินการจัดทำประชาคม ตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ ในช่วงเดือนเมษายน นั้น บัดนี้ โครงการดังกล่าวได้ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เกษตรกร คราวเรือนละ 5 กิโลกรัม/ไร่ (ไม่เกิน 10 ไร่) ในพื้นที่อำเภอเสีตา จำนวน 5 ตำบล 50 หมู่บ้าน เมล็ดพันธุ์ข้าวทั้งหมด 115,330 กิโลกรัม ระหว่างวันที่ 24 – 26 พฤษภาคม 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งให้ที่ประชุม ได้รับทราบ

ที่ประชุม

รับทราบ

### 3.8 เรื่อง โครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปีการผลิต 2562/2563

ปลัด อบต.

สำนักงานเกษตรอำเภอเสีตา ได้แจ้งให้ผู้นำชุมชน ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปีการผลิต 2562/2563 โดยให้เริ่มรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 นั้น พบข้อมูลผลการดำเนินการขึ้นทะเบียนผ่านระบบโทรศัพท์มือถือ อำเภอเสีตา ได้ดำเนินการใช้โทรศัพท์มือถือรับขึ้นทะเบียนฯ (นับจำนวนเครื่อง) ได้จำนวน 410 เครื่อง (ตัดยอด ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2562) จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ

ที่ประชุม

รับทราบ

### 3.9 เรื่อง การเฝ้าระวังการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด

ปลัด อบต.

ด้วยสำนักงานเกษตรอำเภอเสีตาแจ้งว่าพบการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ที่กำลังระบาดหนักในพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้ หนอนชนิดนี้ นอกจากข้าวโพดที่มันชอบมากแล้ว มันยังสามารถเข้าโจมตีพืชได้อีกกว่า 80 ชนิด ได้แก่ ข้าว อ้อย พืชตระกูลผักทั้งหมด ไม้ดอกไม้ประดับ ในพืชชนิดอื่นๆ โดยเจ้าแมลงศัตรูพืชที่สามารถบินได้ไกลเฉลี่ยคืบละ 100 กิโลเมตร ขยายพันธุ์ได้รวดเร็วใช้เวลาแก่รุ่นละ 30 – 40 วัน (ระบาดเร็ว เพราะวงจรชีวิตมันสั้นมาก ไข่-หนอน-ดักแด้-ตัวเต็มวัย ใช้เวลา 31 วัน) ในช่วงที่เป็นผีเสื้อ มันจะชอบข้าวโพดต้นอ่อนมากที่สุด อายุ 10 – 20 วัน โดยเข้าไปวางไข่ในต้นข้าวโพด ตรงที่เป็นส่วนกรวย แล้วฝังตัวอยู่ในนั้น ซึ่งทำให้เกษตรกรมองไม่เห็นฉีดพ่นสารเคมีที่สัมผัสตัวตาย ก็ไม่ได้เนื่องจากวงจรชีวิตสั้น ราว 30 วัน ทำให้เกิดการต้อายสูงมาก สารเคมีที่ใช้ทั่วไปในกลุ่ม คาร์บาเมต ออร์กาโนฟอสเฟต หรือไพริทอย มักไม่ได้ผล (ต้อยามาตั้งแต่ผ่านจากอินเดีย พม่าแล้ว) ต้องสารเคมีกลุ่มใหม่ๆ จัดการ แมผีเสื้อ 1 ตัว วางไข่ได้ราว 2,000 ฟอง ใน 1 ชั่วโมง

/ทำให้...

ทำให้การระบาดเร็ว และแรง ยิ่งได้ภูมิภาคแบบร้อนชื้นในบ้านเรา ทั้งนี้หนอน  
ประเภทนี้มีโอกาสที่จะกัดกินทำลายต้นข้าวในระยะต้นอ่อน เริ่มปลูก จึงขอให้  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเน้นเกษตรกร ให้หมั่นตรวจสอบแปลงเพาะปลูกพืชใน  
ระยะนี้อย่างละเอียด หากพบการมีพื้นที่ที่มีการทำลาย ให้รีบแจ้งสำนักงานเกษตร  
อำเภอสีดาโดยเร่งด่วน จากนั้นก็เฝ้าระวัง หากต้องใช้สารเคมี ก็ใช้สารเคมีตามที่  
กรมวิชาการเกษตรแนะนำ จะดีที่สุด จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ

ที่ประชุม

รับทราบ

### 3.10 เรื่อง แผนการดำเนินงานสร้างสำนักงานเกษตรอำเภอสีดา

ปลัด อบต.

ด้วยสำนักงานเกษตรอำเภอสีดา ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้สนับสนุนการ  
จัดงานบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสร้างอาคารสำนักงานเกษตรอำเภอสีดา เมื่อวันที่  
16 พฤษภาคม 2562 โดยยอดเงินที่ได้รับในวันงานเป็นเงินทั้งสิ้น 788,999.75 บาท  
และได้รับเพิ่มหลังจากวันงานเสร็จสิ้นจนถึงปัจจุบันเพิ่ม จำนวน 6,258 บาท รวม  
ทั้งสิ้น 795,257.75 บาท (อยู่ระหว่างการจัดพิมพ์รายงานผู้ร่วมบริจาค) ทั้งนี้  
คณะกรรมการฯ ออกม. ได้เริ่มกำหนดการก่อสร้างอาคาร โดยกำหนดฤกษ์พิธียก  
เสาเอก - เสาโท ในวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 (ขึ้น 9 ค่ำเดือน 7) ฤกษ์เวลา  
07.31 - 09.48 น. และชุดหลุมฝังเสาปูน จำนวน 200 ต้น พร้อมตรึงลวดหนาม  
ล้อมแนวเขตรอบพื้นที่ประมาณ 3.5 ไร่ เพื่อทำแปลงเรียนรู้ด้านการเกษตรในเขต  
รอบสำนักงานเกษตรอำเภอ โดยวันดังกล่าว ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานคุม  
ประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาบัวใหญ่ นำผู้ถูกคุมประพฤติร่วมปฏิบัติงานชุด  
ฝังเสา ล้อมรั้วลวดหนามและปรับพื้นที่เตรียมการก่อสร้าง ประมาณ 30 คน จึงขอ  
แจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ

ที่ประชุม

รับทราบ

### ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องอื่น ๆ

นายก อบต.

ขอเชิญเสนอเรื่องอื่น ๆ

นางสาวพินิจพัชร์ แก้วกัลยพัฒน์  
(ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ)

ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่  
ที่ร่วมกิจกรรมของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมที่ดำเนินการจัดกิจกรรมของ  
เดือนพฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา และกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ขอแจ้ง  
กิจกรรม/โครงการ ที่จะดำเนินการในเดือนมิถุนายน 2562 โดยมีกิจกรรม/โครงการ  
ดังนี้

1. โครงการส่งเสริมศิลปะเพลงพื้นบ้านในโรงเรียน (เพลงโคราช) ประจำปี 2562
2. โครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สปสช.

ส่วนวันที่ จะแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบอีกครั้งหนึ่ง

/ปลัดอบต...

ปลัด อบต.

การกำหนดวันที่สำหรับการจัดโครงการ เนื่องจาก ได้รับแจ้งจากกองคลังในเรื่องการปิดระบบบัญชี ซึ่งจะต้องใช้เวลา และโครงการของแต่ละกองยังเหลือมาก เพื่อให้วันที่ที่จะจัดโครงการไม่ตรงกัน จึงขอให้แต่ละกองแจ้งที่เจ้าพนักงานธุรการสำนักงานปลัด และให้เจ้าพนักงานธุรการสำนักงานปลัดดำเนินการจัดทำตารางวันที่จะจัดกิจกรรมและแจ้งให้แต่ละกองทราบ  
รับทราบ

นายทรงกรด มากข้า  
(เจ้าพนักงานธุรการ)

นางพิมพ์ผดดา พิษมาก  
(หัวหน้าสำนักงานปลัดฯ)

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ร่วมนำมวลชนเข้าร่วมสมัครจิตอาสาฯ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาและ ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง จัดดำเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ ประจำปีเดือนมิถุนายน 2562 ดังนี้

1. โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปี 2562 ในวันที่ 8 มิถุนายน 2562
2. การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ในวันที่ 13 มิถุนายน 2562
3. กิจกรรมจิตอาสาขององค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง ในวันที่ 14 มิถุนายน 2562
4. การประชุมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
5. โครงการป้องกันยาเสพติด ประจำปี 2562 ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562

นางกรรณิกา สีสังข์  
(ผอ.กองสวัสดิการสังคม)

ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ กองสวัสดิการสังคมของแจ้งโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการในเดือนมิถุนายน 2562 ดังนี้

1. โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ ในวันที่ 11 มิถุนายน 2562
2. โครงการส่งเสริมอาชีพในโรงเรียน ในวันที่ 18 มิถุนายน 2562

นายสุทิน พลเมืองดี  
(ผอ.กองสาธารณสุขฯ)

ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ กองสาธารณสุขของแจ้งโครงการ/กิจกรรมที่คาดว่าจะดำเนินการในเดือนมิถุนายน 2562 ดังนี้

1. โครงการปลูกต้นไม้ แต่ต้องดำเนินการจัดทำหนังสือแจ้งไปที่ศูนย์เพาะพันธุ์กล้าไม้ที่จังหวัดนครราชสีมาก่อนว่าจะสามารถได้กล้าไม้จำนวนเท่าใด เนื่องจากเดือนที่ผ่านมาได้ประสานไปแล้ว ทางศูนย์ฯแจ้งว่าสามารถขอพันธุ์กล้าไม้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป

นางสุนทร ประยูรสิงห์  
(ผอ.กองคลัง)

ขอความอนุเคราะห์แต่ละกอง ขอให้ดำเนินการจัดโครงการพร้อมเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2562 เนื่องจากเดือนกันยายน ระบบ e-laas จะเข้าได้ช้ามาก และถ้าปิดระบบช้าจะมีผลกับคะแนนที่จะใช้ในการตรวจการประเมิน

ที่ประชุม

รับทราบ

นายก อบต.

มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมจึงขอปิดประชุม  
ปิดประชุม เวลา 16.10 น.

(ลงชื่อ)

ผู้จัดบันทึกการประชุม

(นายทรงกรด มากคำ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายธีรพล นิธิปรีชา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล